

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2018

Số: 01/TB-HIDNB

V/v: Hội nghị Khoa học Địa chất biển
Toàn quốc lần thứ 3

Kính gửi: Các anh, chị, em đồng nghiệp

Theo được sự đồng ý của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo công văn số 955/QĐ-VHL, ngày 14 tháng 5 năm 2018, Hội đồng Khoa học Ngành biển và Công nghệ biển phối hợp với Viện Địa chất và Địa vật lý biển sẽ tổ chức Hội nghị khoa học về địa chất biển, dự kiến tại Hà Nội từ ngày 22 đến 23/10/2019, với tiêu đề:

“Hội nghị Khoa học Địa chất biển Toàn quốc lần thứ 3”

Hội Nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ 3 là một hoạt động khoa học nhằm tổng kết đánh giá những thành tựu nghiên cứu khoa học về địa chất biển đã đạt được từ hội nghị lần thứ 2 năm 2013 đến nay. Đồng thời đây cũng là dịp để các nhà khoa học và quản lý thảo luận, trao đổi và đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của địa chất biển Việt Nam và xác định những nhiệm chiến lược trong thời gian tới.

Hội nghị khoa học dự kiến sẽ tập trung vào các lĩnh vực địa chất khu vực, địa tầng, magma và tiến hoá Biển Đông; Địa hoá, khoáng sản thềm lục địa, khoáng sản biển sâu và tài nguyên vị thế; Địa chất biển, vấn đề chủ quyền quốc gia và phát triển bền vững; Đặc điểm các trường địa vật lý Biển Đông; Địa chất môi trường, địa chất công trình, tai biến địa chất, biến đổi khí hậu toàn cầu, tương tác lục địa-dại dương và ứng dụng viễn thám trong điều tra nghiên cứu môi trường biển.

Các vấn đề trên dự kiến sẽ được chia thành 4 tiểu ban:

1. Địa chất và Tài nguyên, khoáng sản biển.
2. Địa vật lý biển.
3. Tai biến địa chất và biến đổi khí hậu
4. Ứng dụng viễn thám trong điều tra nghiên cứu môi trường biển.

Các bài viết của hội nghị sẽ được tuyển chọn và đăng trên số đặc biệt của tạp chí Khoa học Công nghệ biển, năm 2019

Sau Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức một số tuyến khảo sát thực địa và tham quan địa chất. Kính phí thực địa do các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân đóng góp (sẽ thông báo cụ thể sau).

Viện Địa chất và Địa vật lý Biển xin trân trọng gửi tới Quý cơ quan Thông báo của Ban Tổ chức Hội Nghị. Kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến, động viên và tạo điều kiện giúp đỡ các cán bộ KHKT của mình đăng ký viết bài tham dự Hội nghị và khảo sát thực địa.

Sự tham gia đông đảo, tích cực của cán bộ KHKT của Quý cơ quan là yếu tố quyết định đến sự thành công của Hội nghị.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Đỗ Huy Cường